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 "บุญรักษ์"เตรียมจีบ สพฐ.-ก.ค.ศ.ขอใช้อัตราเกษียณมาแก้ปัญหาขาดแคลนครูอาชีวะ กว่า 8 พันคน
พร้อมหนุนครูช่างเรียนต่อปริญญาโท ป้อนการเปิดสอนปริญญาตรีในสถาบันการอาชีวศึกษา

วันนี้( 24 มิ.ย.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า
จากการประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3/2562 เมื่อเร็ว ๆ นี้
ที่ประชุมได้หารือถึงบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งได้มีการกำหนดกรอบอัตรากำลังไว้แล้ว
แต่ตำแหน่งที่จะใช้สำหรับการแต่งตั้งมีไม่เพียงพอ จึงขอให้ช่วยหาอัตราให้ประมาณ 1,000 กว่าอัตรา
ซึ่งตนก็รับทราบและเข้าใจปัญหานี้ แต่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)เอง
ก็มีปัญหาขาดแคลนบุคลากรอยู่กว่า 8,000-9,000 คน
ดังนั้นตนจะไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ซึ่งมีอัตราเกษียณส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถใช้ได้
เพื่อเตรียมข้อมูลเสนอที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)
และเสนอรมว.ศึกษาธิการ เพื่อนำอัตรากำลังดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนางานของอาชีวศึกษาต่อไป

 .

 “ทุกวันนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาประสบปัญหาขาดแคลนครูผู้สอนจำนวนมาก
ดังนั้นถ้าเราสามารถหาอัตรามาทดแทนให้ได้
เงินที่จะนำไปใช้ในการจ้างบุคลากรเหล่านี้จะสามารถนำไปจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ได้เด็กๆได้จะเกิดประโย
ชน์มาก และจะส่งผลต่อการพัฒนาการอาชีวศึกษาด้วย สำหรับครูที่จะสอนในสถาบันการอาชีวศึกษานั้น
เนื่องจากมีหลักเกณฑ์กำหนดให้สาขาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี
ต้องมีครูที่มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทในสาขานั้นอย่างน้อย 5 คน เมื่อมีข้อกำหนดเช่นนี้จึงเป็นปัญหาว่า
ครูที่จบปริญญาโทของเรามีเพียง 2 พันกว่าคนและใกล้เกษียณ ส่วนปริญญาเอกมีร้อยกว่าคนและใกล้เกษียณเช่นกัน
และบางสาขาไม่มีครูที่จบปริญญาโทเลย เช่น ระบบราง
ทั้งนี้กลุ่มสถาบันฯได้เสนอวิธีแก้ปัญหาด้วยการอบรมระยะสั้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือ
ขอให้ประกาศเป็นสาขาขาดแคลน และส่งเสริมให้ครูที่จบปริญญาตรีไปเรียนต่อ
หรือกรณีเปิดสอบครั้งต่อไปให้เปิดสอบระดับปริญญาโทด้วย
เพื่อเตรียมมาสอนระดับปริญญาตรีในสถาบันการอาชีวศึกษา” เลขาธิการกอศ.กล่าว
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